

ทิสโก้ตอกย้ำที่ปรึกษาการเงินการลงทุนครบวงจร จัด สัมมนาใหญ่ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่”

16 ต.ค. 56 – ทิสโก้ ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการให้คำปรึกษาการเงิน การลงทุนครบวงจร ผืนภ
นสห. กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “TISCO Wealth - กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ 6 หัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” นำทัพกูรูนักวิชาการ นัก
ลงทุน และนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทย-โลก พร้อมกลยุทธ์การลงทุนสร้างความ
มั่งคั่งรอบใหม่

ทิสโก้ เวลธ์ (TISCO Wealth) บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจรจากธนาคารทิสโก้ ร่วมกับ
นสห. กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “TISCO Wealth - กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ต่อเนื่องเป็น
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” หลังจากประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมากจากการจัดเวทีสัมมนาเพื่อการลงทุนต่อเนื่อง 5 ครั้ง โดยทุกครั้งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
อย่างคับคั่ง

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Ms.Oranuch Apisaksirikul, Group Chief
Executive, TISCO Financial Group Plc.) เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยมี
ความผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างยิ่ง ทิสโก้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน
ครบวงจรผ่านบริการ TISCO Wealth ตระหนักดีว่า การลงทุนจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ จึงได้ร่วมมือ
กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนา “TISCO Wealth - กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ซึ่งครั้งนี้
นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ทิสโก้และกรุงเทพธุรกิจให้ความสำคัญกับการอัปเดตข้อมูล
เศรษฐกิจแก่นักลงทุน

สำหรับสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” โดยมองว่า
ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะมี “จุดเปลี่ยน” ที่มีนัยยะสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ทั้งการปรับลดนโยบายคิวอีของสหรัฐ
อเมริกา การปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจสู่ความสมดุลของประเทศจีน นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุน

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ในแต่ละสาขาร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ตลอดจนกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เริ่มจากปาฐกถาพิเศษพิเศษ “The Great Rotation จับตาเงินทุนเปลี่ยนทิศ” โดยนายไพบุลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสมาชิกรกิจตลาดทุนไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ และการบรรยายพิเศษใน “Global Economic Outlook 2014 เศรษฐกิจโลกพลิกฟื้น” จาก ดร.กำพล อติเรกสมบัติ หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้

สำหรับช่วงไฮไลต์ของงาน คือเสวนาแบบเจาะลึกสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศสำคัญๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ทองคำ และการจัดพอร์ตการลงทุนในหัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี, นพ. กฤษรต์น หิรัณยศิริ ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แมททองสุข, ดร.เคตะ โอโนะ ประธานกรรมการ The Key One Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น และ นายพิชา รัตนธรรม หัวหน้าสายงานธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ ดำเนินรายการโดย นายธีรนาถ รุจิเมธภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ. ทิสโก้

เกี่ยวกับ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth)

“TISCO Wealth” เกิดจากวิสัยทัศน์ของธนาคารทิสโก้ ที่มุ่งตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) และสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า ธนาคารฯ จึงมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่น โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จนได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาบริการขึ้นไปอีกระดับ จึงได้มีการรวมถึงการนำเอาหน่วยงานที่ดูแลลูกค้ารายกลางถึงรายใหญ่ทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้ ทั้งบริการธนาคาร, บริหารจัดการกองทุน และบริการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนอย่างมืออาชีพ ตอบโจทย์การสร้าง ความมั่งคั่งอย่างครบวงจร

บริการ “ทิสโก้ เวลธ์” แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “ทิสโก้ แพลทตินัม” (TISCO Platinum) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีธุรกรรมการเงินกับกลุ่มทิสโก้ ทั้งเงินฝาก กองทุน หรือพอร์ตหุ้น รวมกันตั้งแต่ 5 -20 ล้านบาท ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแนะนำโมเดลการลงทุน และติดตามพอร์ตอย่างใกล้ชิด และอีกกลุ่ม ได้แก่ “ทิสโก้ ไพรวาท” (TISCO Private) เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีธุรกรรมการเงินกับกลุ่มทิสโก้ รวมกันตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ Wealth Manager คอยให้คำปรึกษาทางการเงินแบบส่วนตัว ซึ่งการให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความ

ยึดหยุ่นตามลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย โดยมีทีมพนักงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาและการลงทุนที่เหมาะสม